

Nghĩa Hành, ngày 07 tháng 8 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**Về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2024**

Thực hiện Công văn số 1836/SGDDĐT-TCCB ngày 05/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nâng bậc lương trước hạn năm 2024.

Nay nhà trường thông báo đến tất cả viên chức, người lao động đủ điều kiện được nâng bậc lương trước hạn năm 2024 thì nộp hồ sơ gửi bộ phận Kế toán trước ngày **15/8/2024**. Để tổng hợp trình Lãnh đạo nhà trường họp xét và đề nghị nâng bậc lương trước hạn của đơn vị.

**I. Tiêu chuẩn, điều kiện và thời gian xét nâng bậc lương trước thời hạn**

Viên chức và người lao động luôn có các năm hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không có khuyết điểm phải xử lý bằng các hình thức kỷ luật; đồng thời có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp và tính đến 31/12/2024 còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng so với thời gian quy định. **Nghĩa là viên chức và người lao động được nâng lương thường xuyên năm 2025 mà đủ điều kiện để nâng lương trước hạn năm 2024 thì nộp hồ sơ.**

**II. Hồ sơ gồm:**

- Bản nhận xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, có xác nhận của cơ quan, đơn vị (thực hiện theo mẫu, không gửi tờ rời từng năm đánh giá xếp loại)
- Bản sao (02) có xác nhận của cơ quan, đơn vị đối với văn bản, giấy tờ, bằng khen, huân chương... có liên quan đến cấp hạng thành tích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. ( CSTĐCS)
- Bản sao (02) quyết định lương gần nhất; trường hợp nếu có sự thay đổi về ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp trong thời gian giữ bậc lương, phải có quyết định về việc thay đổi ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp.

Sau thời gian trên, viên chức và người lao động nào nộp chậm trễ hoặc không nộp thì không có quyền khiếu nại trong việc nâng bậc lương trước hạn năm 2024 của cá nhân.

(Có công văn số 1836/SGDDĐT-TCCB ngày 05/8/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo đính kèm).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận :

- CBCNV;
- Lưu: VT, KT.



HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Vinh